

“ในแสงสว่างแห่งปัสกา”

วจนพิธีกรรมอุทิศแด่พระสันตะปาปาฟรังซิส

เพลงเริ่มพิธี

ขับร้องบทเพลงที่เหมาะสม เช่น ในอ้อมพระหัตถ์, กายาน, สายสัมพันธ์ ฯลฯ

คำคัมภีร์จากเจนและคำทักทาย

ประธาน เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต

ทุกคน อาแมน

ประธาน ขอพระพรพรหมานของพระเยซูคริสตเจ้าความรักของพระบิดา
และความสนิหสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลาย

ทุกคน และสถิตกับท่านด้วย

คำอธิบายเตือนใจ

ประธาน พี่น้องที่รัก

พระวาจาสุดท้ายของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ามอบจิตของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” (ลก 23:46) เป็นประจักษ์พยานถึงความไว้วางใจจนถึงที่สุดของพระบุตรต่อพระบิดา พระเยซูเจ้าทรงยอมให้พระองค์ “ถูกสลักโดยพระประสงค์ของพระเจ้า ด้วยการยอมแบกรับผลที่ตามมาทั้งหมดและความยากลำบากแห่งพระวรสาร จนกระทั่งแลเห็นพระหัตถ์ที่บาดเจ็บเพราะความรัก” ในการภาวนาอุทิศแด่พระองค์ท่านนี้ ให้เรายึดมั่นในพระวาจาสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่จะฝากพระสันตะปาปาฟรังซิสของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระบิดา

ขอให้พระหัตถ์แห่งพระเมตตาวันนี้ รับผิดชอบต่อที่กำลังลุกอยู่ด้วยน้ำมันแห่งพระวรสาร ที่พระองค์ท่านได้ประกาศและเป็นประจักษ์พยานตลอดมา

บทภาวนา

ประธาน ให้เราภาวนา

ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาผู้ทรงพระเมตตา พระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมั่นใจว่า บรรดาผู้มีความเชื่อที่สิ้นใจไปแล้วจะบรรลुकความสมบูรณ์ด้วยพระธรรมล้ำลึกของพระบุตรผู้สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนม์ชีพ

อาศัยความเชื่อนี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประกาศ ขอโปรดให้พระสันตะปาปาฟรังซิส ข้ารับใช้ของพระองค์ที่หลับพักผ่อนในพระคริสตเจ้า ได้ตื่นขึ้นพร้อมกับพระองค์ในความชื่นชมยินดีแห่งการกลับคืนชีพด้วยเถิด

ทั้งนี้ ขอพียงพระบารมีพระคริสตเจ้า พระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิต ตลอดนิรันดร

ทุกคน อาแมน

บทเพลงสดุดี

สดด 23

บทสร้อย: พระคริสต์ระลึกถึงข้าฯ เมื่อพระองค์เข้าสู่พระราชัย (อัลเลลูยา)

- ก. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะ
ข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใด
พระองค์ทรงปล่อยให้ข้าพเจ้านอนพักอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวขจี
ทรงนำข้าพเจ้าไปริมสายน้ำที่เสียบสงบ เพื่อฟื้นฟูจิตใจของข้าพเจ้า
ทรงชี้ทางให้ข้าพเจ้าเดินไปบนมรรคาแห่งความชอบธรรม
ทรงซื่อสัตย์ต่อพระนามของพระองค์ (รับ)
- ข. แม้ข้าพเจ้าจะต้องเดินไปในหุบเขาที่มีดมิด
ข้าพเจ้าก็จะไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงอยู่กับข้าพเจ้า
พระคทาและธารพระกรของพระองค์ช่วยให้ข้าพเจ้าอุ่นใจ (รับ)
- ค. พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารไว้สำหรับข้าพเจ้าต่อหน้าเหล่าศัตรู
ทรงเทน้ำมันเจิมศีรษะของข้าพเจ้า
ทรงเทเครื่องดื่มลงในถ้วยของข้าพเจ้าจนล้นปริ่ม (รับ)

- ง. พระกรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์
จะติดตามข้าพเจ้าไปทุกวันตลอดชีวิต
ข้าพเจ้าจะพำนักอยู่ในพระเคหาขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป
เป็นนิจนิรันดร์ (รับ)

ข้อร้องบทอัลเลลูยา

บทอ่านจากพระวรสาร

(แบบที่ 1)

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ยน 11:17-27

เวลานั้น เมื่อเสด็จมาถึง พระเยซูเจ้าทรงพบว่าลาซารัสถูกฝังในคูหา มาสี่วันแล้ว หมู่บ้านเบธานีอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็ม ห่างกันราวสามกิโลเมตร ชาวยิวจำนวนมากมาหา มารธา และ มารีย์ เพื่อปลอบใจนางในการตายของ พี่ชาย เมื่อมารธาเห็นว่า พระเยซูเจ้ากำลังเสด็จมา นางก็ออกไปรับเสด็จ ส่วน มารีย์ยังคงนั่งอยู่ที่บ้าน มารธาทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่ นี้ พี่ชายของดิฉันคงไม่ตาย แต่บัดนี้ ดิฉันรู้ดีว่า สิ่งใดที่พระองค์ทรงวอนขอ จากพระเจ้า พระเจ้าจะประทานให้”

พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่า “พี่ชายของท่านจะกลับคืนชีพ” มารธาทูล ว่า “ดิฉันรู้ว่า เขาจะกลับคืนชีพเมื่อมนุษย์ทุกคนจะกลับคืนชีพในวันสุดท้าย” พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่า

‘เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต

ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต

และทุกคนที่มีชีวิต และเชื่อในเราจะไม่มีวันตายเลย

ท่านเชื่อเช่นนั้นหรือ’

มารธาทูลตอบว่า “เชื่อพระเจ้าข้า ดิฉันเชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ที่จะต้องเสด็จมาในโลกนี้”

(พระวาจาของพระเจ้า)

(หรือ แบบที่ 2)

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ยน 11:32-45

เวลานั้น เมื่อมารีย์มาถึงที่ที่พระเยซูเจ้าประทับอยู่ และเห็นพระองค์ ก็กราบพระบาท ทูลว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นี้ พี่ชายของดิฉันคงไม่ตาย” พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นนางกำลังร้องไห้ และชาวยิวที่ตามมาก็ร้องไห้ด้วย พระองค์ทรงสะเทือนพระทัยและเศร้าโศกมาก ตรัสถามว่า “ท่านฝังเขาไว้ที่ไหน” เขาทูลว่า “พระเจ้าข้า เชิญเสด็จมาทอดพระเนตรเถิด”

พระเยซูเจ้าทรงกั้นแสง ชาวยิวจึงพูดว่า “ดูซิ พระองค์ทรงรักเขาเพียงไร” แต่บางคนตั้งข้อสงสัยเถิดว่า “พระองค์ทรงรักษาคนตาบอดได้ จะทำให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือ”

พระเยซูเจ้าทรงสะเทือนพระทัยอีก เสด็จถึงคูหาฝังศพ ซึ่งเป็นโพรงหิน มีหินแผ่นหนึ่งปิดอยู่ พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงยกแผ่นหินออก” มารธาน้องสาวของผู้ตายทูลว่า “พระเจ้าข้า ศพมีกลิ่นแล้ว เพราะฝังมาถึงสี่วัน” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เรามีได้บอกท่านหรือว่า ถ้าท่านมีความเชื่อ ท่านจะเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า” คนเหล่านั้นจึงยกแผ่นหินออก พระเยซูเจ้าทรงเงยพระพักตร์ขึ้น ตรัสว่า

“ข้าแต่พระบิดาเจ้า

ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงฟังคำของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าทราบดีว่า พระองค์ทรงฟังข้าพเจ้าเสมอ

แต่ที่ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ก็เพื่อประชาชนที่อยู่รอบข้าพเจ้า

เขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา”

ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงดังว่า “ลาซารัสเอ๋ย จงออกมาเถิด” ผู้ตายก็ออกมา มีผ้าพันมือพันเท้า และผ้าคลุมใบหน้าด้วย พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงเอาผ้าออกและให้เขาไปเถิด” ชาวยิวหลายคนที่มาเยี่ยมมารีย์ และเห็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ ก็เชื่อในพระองค์

(พระวาจาของพระเจ้า)

อาจมีบทเทศน์สั้นๆ หากไม่มีบทเทศน์ให้อ่านบทไตร่ตรงของพระสันตะปาปา

บทไตรตรอง

ลาซาร์ธเป็นพี่ชายของมารธาและมารีย์ เป็นเพื่อนสนิทของพระเยซูเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงเบธานี ลาซาร์ธได้ตายไปแล้วสี่วัน มารธารีบวิ่งมาหาพระอาจารย์ และบอกพระองค์ว่า “ถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นี้ พี่ชายของดิฉันคงไม่ตาย” (ข้อ 21) พระเยซูเจ้าตอบเธอว่า “พี่ชายของท่านจะกลับคืนชีพ” (ข้อ 23) และเพิ่มเติมว่า “เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้ว ก็จะมีชีวิต” (ข้อ 25) พระเยซูเจ้าแสดงให้เห็นว่าทรงเป็นเจ้าของชีวิต ทรงมีอำนาจที่จะให้ชีวิตแม้กับผู้ที่ตายไปแล้ว

จากนั้นมารีย์และคนอื่นๆ ก็เข้ามา ทุกคนต่างร้องไห้ และในพระวรสารเล่าว่าพระเยซูเจ้า “ทรงสะเทือนพระทัยและเศร้าโศกมาก” (ข้อ 33,35) ด้วยความสะเทือนพระทัย พระองค์เสด็จไปยังคูหาฝังศพ ทรงขอบพระคุณพระเจ้าที่ฟังคำวอนขอ ทรงสั่งให้เปิดคูหาฝังศพและตะโกนร้องเรียก “ลาซาร์ธเอ๋ย จงออกมาเถิด” (ข้อ 43) ลาซาร์ธออกมาพร้อมกับ “ผ้าพันมือพันเท้า และผ้าคลุมใบหน้าด้วย” (ข้อ 44)

เหตุการณ์นี้ย้ำเตือนเราว่าพระเจ้าทรงเป็นชีวิตและผู้ให้ชีวิต แต่เหตุการณ์นี้ย่อมมาพร้อมกับความยากลำบากของความตาย พระเยซูเจ้าทรงสามารถป้องกันมิให้ลาซาร์ธเพื่อนของพระองค์ตายได้ แต่พระองค์ทรงมีประสงค์ให้ความเจ็บปวดของเราอันเนื่องมาจากความตายของคนที่เรารักกลับกลายเป็นความเจ็บปวดของพระองค์ด้วย และเหนือสิ่งอื่นใด พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะแสดงให้เห็นอำนาจของพระเจ้าเหนือความตาย จากพระวรสารตอนนี้เราเห็นความเชื่อของมนุษย์และพระฤทธานุภาพของพระเจ้า อานุภาพของความรักของพระเจ้าต่างเสาะหากันและพบกันในที่สุด เป็นเช่นถนนสองเส้นคือความเชื่อของมนุษย์และพระฤทธานุภาพแห่งความรักของพระเจ้าที่ต่างเสาะหากันและพบกันในที่สุด เราได้ยินเสียงร้องของมารธา มารีย์ และของเราทุกคนเช่นเดียวกับพวกเขาว่า “ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่!...” และคำตอบของพระเจ้าไม่มีคำกล่าวใด ไม่มีเลย คำตอบของพระเจ้าต่อปัญหาเรื่องความตายคือพระเยซูเจ้าที่ตรัสว่า “เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต... จงมีความเชื่อเถิด! ท่ามกลางเสียงร้องไห้จึงยึดมั่นในความเชื่อต่อไป แม้มืดเหมือนความ

ตายจะชนะแล้วก็ตาม จงเอาก้อนหินออกจากหัวใจของพวกท่าน! ที่ใดมีความตาย ให้พระวาจาของพระเจ้านำชีวิตกลับมา”

เพราะฉะนั้น เราได้รับเรียกให้เอาก้อนหินของทุกสิ่งที่น่าพาสู่ความตายออกไป ตัวอย่างเช่น การมีชีวิตด้วยความเชื่อแบบหน้าซื่อใจคดคือความตาย การวิจารณ์โดยมุ่งทำลายผู้อื่นคือความตาย การใส่ร้ายป้ายสีคือความตาย การกีดกันคนยากจนคือความตาย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกร้องให้เราเอาก้อนหินเหล่านี้ออกจากหัวใจ และที่สุดชีวิตจะผลิบานในชีวิตเราอีกครั้ง พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ ใครก็ตามที่ต้อนรับและยึดมั่นในพระองค์ก็อยู่ในชีวิต หากปราศจากพระคริสตเจ้าหรือออกห่างจากพระองค์ ไม่เพียงแต่ไร้ชีวิตเท่านั้น แต่ยังนำพาสู่ความตายอีกด้วย

การกลับคืนชีพของลาซารัสยังเป็นเครื่องหมายของการบังเกิดใหม่ที่เกิดขึ้นในบรรดาผู้มีความเชื่อผ่านทางศีลล้างบาป ผ่านทางการจุ่มตัวอย่างสมบูรณ์ลงในพระธรรมล้ำลึกปีศาจของพระคริสตเจ้า ด้วยกิจการและพยานภาพของพระจิตเจ้า คริสตชนเป็นบุคคลที่เดินในชีวิตดุดังสิ่งสร้างใหม่ สิ่งสร้างเพื่อชีวิตและมุ่งไปสู่ชีวิต

ขอพระนางพรหมจารีมารีย์ ช่วยเราให้มีจิตใจเมตตาสงสาร เช่นเดียวกับพระบุตรของพระนาง พระบุตรผู้ซึ่งรับเอาความเจ็บปวดของเราไว้เป็นของพระองค์ ขอให้เราแต่ละคนใกล้ชิดกับบรรดาผู้ที่อยู่ในการทดลอง เป็นเครื่องหมายสะท้อนความรักและความเกื้อกูลของพระเจ้าต่อพวกเขา พระเจ้าผู้ทรงปลดปล่อยเราจากความตาย และทรงมีชัยชนะเหนือความตาย

(พระสันตะปาปาฟรังซิส การสวดทูลสรรเสริญเจ้าข้าเมื่อ 29 มีนาคม 2020)

เจียบสักครูหนึ่ง

บทตอบรับ

เทียบ โยบ 19: 25, 26, 27

ก่อน ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระผู้ไถ่กู้ข้าพเจ้าทรงพระชนม์อยู่ และในวันสุดท้ายข้าพเจ้าจะกลับคืนชีพจากแผ่นดิน

รับ ข้าพเจ้าจะแลเห็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดพ้น ในร่างกายของข้าพเจ้าอีก

- ก่อน** ข้าพเจ้าเอง ไม่ใช่ผู้อื่น จะแลเห็นพระองค์
และนัยน์ตาของข้าพเจ้าจะเฝ้ามองดูพระองค์
- รับ** ข้าพเจ้าจะแลเห็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดพ้น
ในร่างกายของข้าพเจ้าอีก
- ก่อน** พระสิริรุ่งโรจน์แต่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
- รับ** ข้าพเจ้าจะแลเห็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดพ้น
ในร่างกายของข้าพเจ้าอีก

บทภาวนาอันวอน

ประธาน ผู้ใดที่แลเห็นพระบุตรและเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร และจะ
กลับคืนชีพในวันสุดท้าย ด้วยความมั่นใจนี้ ให้เราทูลเสนอวิงวอน
ต่อพระบิดา

ทุกคน โปรดสดับฟังข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด พระเจ้าข้า

ผู้อ่าน

- เพื่อสมเด็จเจ้าพระสันตะปาปาฟรังซิส ข้ารับใช้ของพระองค์ ขอพระองค์
ท่านได้ชื่นชมความงามของพระเจ้า และส่องแสงท่ามกลางบรรดานักบุญทั้งหลาย (ให้เราภาวนา)
- เพื่อพระศาสนจักรจะได้มั่นคงในความเชื่อเรื่องการกลับคืนชีพ มีแสง
สว่างแห่งพระวาจา นำทางในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์
และความยากลำบาก (ให้เราภาวนา)
- เพื่อผู้มีความเชื่อในพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ จะได้รับ
แสงสว่างจากองค์พระจิตเจ้าเพื่อเดินในความจริง และร่วมอยู่ในความ
บรมสุขนิรันดร (ให้เราภาวนา)
- เพื่อผู้ที่กำลังตกอยู่ในความทุกข์เพราะการจากไปของบุคคลอันเป็นที่
รัก จะได้สัมผัสกับความอ่อนโยนของพระบิดา และการร่วมเป็นหนึ่งใน
เดียวจากบรรดากลุ่มคริสตชน (ให้เราภาวนา)

- เพื่อเราทุกคนที่ชุมนุมอยู่ ณ ที่นี้ โปรดอย่าให้ชีวิตของเรากังวลถึงความทุกข์ยากของวันพรุ่งนี้ แต่มั่นใจว่าจะได้อยู่ในบ้านของพระบิดาสักวันหนึ่ง (ให้เราภาวนา)

ประธาน ด้วยความวางใจในพระเมตตาของพระบิดา ที่ทรงฟังคำอ้อนวอนของบรรดาบุตรเสมอ เราจึงภาวนาพร้อมกันว่า
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย....

ประธาน

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเรียกพระสันตะปาปาฟรังซิส ข้ารับใช้ของพระองค์ ให้เป็นผู้นำพระศาสนจักรในแผนการแห่งพระญาณเอื้ออาทรของพระองค์ ขอโปรดให้พระองค์ท่านมีส่วนร่วมในสวรรค์ พร้อมกับพระสิริรุ่งโรจน์นิรันดรแห่งพระบุตรของพระองค์ ที่พระองค์ท่านได้รับใช้ในฐานะผู้แทนบนแผ่นดินนี้เสมอ

ทั้งนี้ ขอฟังพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ทุกคน อาแมน

การอวยพร

ประธาน พระเจ้าสถิตกับท่าน

ทุกคน และสถิตกับท่านด้วย

ประธาน ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ

พระบิดา + และพระบุตร และพระจิต

ประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ

ทุกคน ขอขอบพระคุณพระเจ้า

ประธาน เชิญไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิด (อัลเลลูยา อัลเลลูยา)*

ทุกคน ขอขอบพระคุณพระเจ้า (อัลเลลูยา อัลเลลูยา)*

*เฉพาะอัฐมวารปีสก้า

เพลงปิดพิธี

ขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระนางมารีย์ หรือเพลงที่เหมาะสม